



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลขอนแก่น จังหวัดพัทลุง

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ
๑. ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารต่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารมีการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร - ผู้บริหารมีการประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีไชยา - ผู้บริหารมีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ - ผู้บริหารมีการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร - ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีไชยา - มีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ - มีการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญ 	มกราคม ๒๕๖๖	-	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน	มีการเผยข้อมูลการจัดซื้อ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	-	ดำเนินการทุกเดือน โดยจะนำเผยแพร่ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๓. จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับปัญหาการ	กำหนดช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง ความคิดเห็น/	มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	-	มีการตรวจสอบช่องทางการร้องเรียนประจำทุกสัปดาห์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่				
๔. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	เปิดโอกาสให้บุคลากรและบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและในการและบุคคลภายนอกเข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน	มีการจัดกิจกรรมมีบุคคลภายนอกได้ร่วมทำกิจกรรม	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	-	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรร่วมทำกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีจิตสำนึกและทำความดีคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม	บุคลากรมีส่วนร่วมกับประชาชนในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นการส่งเสริมจริยธรรมให้บุคลากร	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรประชาชนร่วมกัน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	-	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๖. มีการจัดทำระบบควบคุมภายในตามระเบียบกำหนด	บุคลากรมีความรู้ความสามารถเข้าใจสามารถจัดทำรายงานประเมินการควบคุมภายในได้ถูกต้อง	หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเป็นการป้องกันการทุจริต	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	-	ยังไม่ดำเนินการ



ผู้เสนอแผน

(นายสัมพันธ์ ทองหนู้อย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖



ผู้อนุมัติแผน

(นายโมहन ฝอยทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖